



## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

### เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โดยนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้

๑. **ด้านความโปร่งใส** คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้ง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน

๒. **ด้านความรับผิดชอบ** คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน พร้อมทั้งจะถูกตรวจสอบและให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

๓. **ด้านความปลอดจากการทุจริต** คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

๔. **ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร** คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องเตือนใจ

๕. **ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน** คือ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรม และมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณและการมอบหมายงาน โดยยึดถือคุณธรรมประจำชาติเป็นกรอบการปฏิบัติงาน

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานภายใต้นโยบาย ๕ ข้อนี้ เป็นเจตจำนงที่จะทำให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ